

**สรุปข่าวใน และต่างประเทศ**

**สหรัฐ**

**สหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเงินเพิ่มอีก \$2 แสนล้าน คาดบังคับใช้เดือนก.ย.** รัฐบาลสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ โดยจะเรียกเก็บในอัตรา 10% ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าจำนวน 6,031 รายการ ตั้งแต่สินค้าเพื่อผู้บริโภคไปจนถึงสินค้าด้านการเกษตร หลังจากสหรัฐและจีนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาททางการค้า โดยคาดว่ามาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนก.ย. นายโรเบิร์ต ไหลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 1 ปีที่คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เรียกร้องให้จีนยุติการดำเนินนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งเรียกร้องให้จีนเปิดตลาด และเข้าสู่ระบบการแข่งขันในตลาดอย่างแท้จริง แต่แทนที่จีนจะดำเนินการตามคำร้องขอของสหรัฐ จีนกลับใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า ซึ่งจีนไม่มีความชอบธรรมในการกระทำเช่นนั้น ทั้งนี้ นายไหลท์ไฮเซอร์กล่าวว่า การที่จีนใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายการค้าปธน.ทรัมป์จึงมีคำสั่งให้ USTR เริ่มกระบวนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ ในอัตรา 10% (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐเผยตำแหน่งงานว่างลดลงสู่ระดับ 6.6 ล้านตำแหน่งในเดือนพ.ค.** กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรที่เปิดรับสมัครโดยสถานประกอบการในสหรัฐลดลงสู่ระดับ 6.6 ล้านตำแหน่งในเดือนพ.ค. จากระดับ 6.8 ล้านตำแหน่งในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่มีคนว่างงานเพียง 6 ล้านคน กระทรวงระบุว่า ตำแหน่งงานว่างในเดือนพ.ค.มีจำนวนมากกว่าคนว่างงานเป็นครั้งที่ 2 ในรอบกว่า 20 ปี (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 143.07 จุด รับความหวังผลประกอบการสดใส** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เมื่อคืนวันอังคาร (10 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน โดยหุ้นกลุ่มพลังงานดีดตัวขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมัน ขณะที่หุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคปรับตัวขึ้นขนานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเป๊ปซี่โค นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเริ่มหันเหความสนใจออกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และจับตามองผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงเจ็ทแอร์แอก และซีดีกรุ๊ป ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,919.66 จุด พุ่งขึ้น 143.07 จุด หรือ +0.58% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,793.84 จุด เพิ่มขึ้น 9.67 จุด หรือ +0.35% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,759.20 จุด เพิ่มขึ้น 3.00 จุด หรือ +0.04% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งหลังบอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัว** ขณะบอนด์ร่วงเหวี่ยงวิตกกอนาคต Brexit ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดบิวรอร์ตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนวันอังคาร (10 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้น รวมทั้งข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.29 เยน จากระดับ 110.81 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9924 ฟรังก์ จากระดับ 0.9920 ฟรังก์ เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.3215 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3256 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะระดับ 0.7402 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7466 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 1.1749 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1748 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 26 เซนต์ รับข่าวคนงานน้ำมันประท้วงในออร์เวย์,กาบอง** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนวันอังคาร (10 ก.ค.) หลังจากมีรายงานว่า คนงานในอุตสาหกรรมน้ำมันของออร์เวย์และกาบองปิดฉากผลงานประท้วงเมื่อวันอังคาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตเชื้อเพลิงภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม แรงบวกของสัญญาน้ำมันดิบถูกสกัดกั้นในระหว่างวัน หลังจากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐส่งสัญญาณการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 26 เซนต์ หรือเกือบ 0.4% ปิดที่ 74.11 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 79 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 78.86 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ \$4.2 เหตุดอลลาร์แข็ง** ,นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์พุ่ง สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนวันอังคาร (10 ก.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้ส่งผลให้สัญญาทองคำมีความน่าดึงดูดน้อยลง นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังทำให้นักลงทุนเทขายทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 4.2 ดอลลาร์ หรือ 0.33% ปิดที่ 1,255.4 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

**ยุโรป**

**ZEW เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเยอรมนีทรุดต่ำสุดรอบ 6 ปีในเดือนก.ค.** ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป หรือ ZEW เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีลดลงสู่ระดับ -24.7 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2555 จากระดับ -16.1 ใน

เดือนมิ.ย. นายอากิม แวมบาค ผู้อำนวยการ ZEW กล่าวว่า การดิ่งลงของดัชนีความเชื่อมั่นได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า ซึ่งได้บดบังข่าวดีเกี่ยวกับการจ้างงาน และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับความหวังผลประกอบการแข็งแกร่ง** ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนวันอังคาร (10 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนหันเหความสนใจออกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และเริ่มมีมุมมองที่เป็นบวกต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองในอังกฤษยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อภาวะการซื้อขายในตลาด ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.4% ปิดที่ 386.25 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,434.36 จุด เพิ่มขึ้น 36.25 จุด หรือ +0.67% ขณะที่ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,609.85 จุด เพิ่มขึ้น 65.96 จุด หรือ +0.53% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,692.04 จุด เพิ่มขึ้น 4.05 จุด หรือ +0.05% (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่น**

**กรม. ญี่ปุ่นไฟเขียวแผนงบประมาณปี 62 ปูทางเพิ่มงบประมาณสังคม** คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้มีมติอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี 2562 ซึ่งยื่นคำขอโดยกระทรวงต่างๆของญี่ปุ่น โดยว่างบประมาณดังกล่าวจะเปิดทางสู่การเพิ่มงบประมาณด้านการประกันสังคม ที่คาดว่าจะทำให้งบประมาณมีวงเงินสูงกว่า 100 ล้านล้านเยน (9.01 แสนล้านดอลลาร์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แผนงบประมาณดังกล่าวได้เสนอวงเงินงบประมาณไว้สูงสุดถึง 6 แสนล้านเยนสำหรับคำขอเพิ่มรายจ่ายด้านการประกันสังคม เช่น เงินบำนาญและการประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับญี่ปุ่นที่มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ แผนงบประมาณยังระบุถึงการจัดสรรงบประมาณกว่า 4 ล้านล้านเยนให้แก่โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ เช่นโครงการส่งเสริมความสามารถในการผลิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักๆของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 144.71 จุด รับดาวโจนส์พุ่งแรง,เงินเยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ในวันพุธ โดยได้แรง

หนุนจากการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนวันอังคาร ขณะที่การอ่อนค่าของเงินเยนช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออกปรับตัวขึ้น สำนักข่าวเกียวโดรายงาน ว่า ดัชนีนิเกอิเปิดพุ่งขึ้น 144.71 จุด หรือ 0.66% แตะที่ 22,196.89 จุด (อินโฟเควสท์)

**จีน**

**จีนประกาศปรับเพิ่มอากร AD ต่อไฟเบอร์ออปติกจากสหรัฐ หลังพบมีพฤติกรรมทุ่มตลาด** กระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงในวันพุธว่า จีนจะปรับเพิ่มอากรต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) ต่อไฟเบอร์ออปติกที่นำเข้าจากสหรัฐ กระทรวงระบุว่า จีนจะปรับเพิ่มอัตราอากรดังกล่าวจากระดับ 4.7-18.6% สู่ระดับ 33.3-78.2% โดยมีผลบังคับใช้ในวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ จีนได้เรียกเก็บอากร AD ต่อไฟเบอร์ออปติกที่นำเข้าจากสหรัฐและสหภาพยุโรป (EU) ตั้งแต่เดือนเม.ย.2554 เป็นเวลา 5 ปี หลังจากพบว่าสหรัฐและ EU มีพฤติกรรมทุ่มตลาดไฟเบอร์ออปติกในจีน ต่อมา ในเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว จีนได้ตัดสินใจเรียกเก็บอากร AD ต่อไฟเบอร์ออปติกที่นำเข้าจากสหรัฐและ EU ต่อไปอีก 5 ปี อย่างไรก็ตามในเดือนส.ค.ปีที่แล้ว จีนประกาศทบทวนอัตราอากรเรียกเก็บอากร AD หลังจากบริษัทของจีนร้องเรียนว่าบริษัทสหรัฐได้เพิ่มการทุ่มตลาดไฟเบอร์ออปติกในจีน ซึ่งส่งผลให้จีนตัดสินใจปรับเพิ่มอากร AD ต่อไฟเบอร์ออปติกที่นำเข้าจากสหรัฐในวันพุธ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 12.52 จุด สอดคล้องภูมิภาค** ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันพุธปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาค สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 12.52 จุด หรือ 0.44% ปิดที่ 2,827.63 จุด (อินโฟเควสท์)

**เอเชียและอื่นๆ**

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด ทะลุแนว 36,000 ติดตัวตามภูมิภาค** ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึ้นกว่า 300 จุด ทะลุแนว 36,000 ในวันพุธ โดยดีดตัวขึ้นตามตลาดภูมิภาค ขณะที่นักลงทุนคลายความวิตกต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ระดับ 36,239.62 บวก 304.90 จุด หรือ 0.85% แรงซื้อในช่วงท้ายตลาดช่วยหนุนดัชนีทะยานขึ้นในวันพุธ (อินโฟเควสท์)

**ไทย**

**กรม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย ส่งกฤษฎีกาตามขั้นตอน** นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ

ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณสุขไปภาคพื้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... (ภาษีลาภลอย) หลังจากเปิดรับฟังความเห็นเรียบร้อยแล้ว โดยจากนี้จะเสนอร่าง พ.ร.บ. ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในรายละเอียด ก่อนส่งกลับเข้า ครม. และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

พิจารณา โดยคาดว่าจะกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 62 (อินโฟเควสท์)

**กรม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล** นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ.... รวมทั้งรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรอง ซึ่งต้องออกตามร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะเป็นการนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ อีกทั้งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์)

**พาณิชย์ เล็งปรับเป้าส่งออกปี 61 ใหม่ คาดขยายตัวเกิน 8% เตรียมแถลงเป็นทางการ 16 ก.ค.** นายสุพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 16 ก.ค. นี้ กระทรวงพาณิชย์จะแถลงข่าวประเมินตัวเลขการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 61 โดยคาดว่าจะปรับเป้าหมายการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกปี 61 ใหม่ จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายขยายตัว 8% เมื่อเทียบกับปี 60 โดยน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้มากกว่า 8% หากพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกในช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 61 ที่ขยายตัวแล้ว 11.55% นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนให้มูลค่าการส่งออกขยายตัวได้มากกว่า 8% เช่น เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันเริ่มสูงขึ้น ทำให้สินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ ฯลฯ และทำให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยตลาดส่งออกสำคัญของไทยในช่วงครึ่งปีหลังยังคงเป็นกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ความงาม สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีนนั้น ได้ติดตามรายสินค้าและรายกลุ่มที่ถูกทั้งสหรัฐฯ และจีนใช้มาตรการภาษีตอบโต้กัน ซึ่งกรมฯ จะทำงานอย่างหนักในการรักษาฐานตลาดเดิมให้เอกชนยังคงส่งออกสินค้าไปได้ อยู่ และการหาตลาดใหม่ให้กับกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสงครามการค้า เช่น เครื่องซักผ้า, แผงโซลาร์เซลล์, เหล็กและอะลูมิเนียม (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่งแรง 20.64 จุด รับแรงหนุนกลุ่มพลังงาน-ปิโตรฯ ขึ้นนำหลังหันสนใจตัวเลขศก.-กำไรบจ.** SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,643.60 จุด เพิ่มขึ้น 20.64 จุด (+1.27%) มูลค่าการซื้อขาย 53,429.38 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันพุธปรับตัวขึ้นได้ดีจากแรงหนุนกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีที่ขึ้นนำตลาดฯ หลังค่าการกลั่นสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน แต่เชื่อตลาดคงยังไม่ฟื้นไปยืนระดับ 1,700 จุดได้เร็ว ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่บวกเฉลี่ยราว 0.5% แม้ติดตามความคืบหน้าสงครามการค้า แม้ช่วงนี้เบนความสนใจไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจ-กำไรบริษัทจดทะเบียนแต่ละตลาดฯ วันพฤหัสบดีตลาดฯ คงแกว่งไซด์เวย์กรอบจำกัด ให้แนวรับ 1,625 แนวต้าน 1,650 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันพุธที่ระดับ 1,643.60 จุด เพิ่มขึ้น 20.64 จุด (+1.27%) มูลค่าการซื้อขาย 53,429.38 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันพุธ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีฯ แตะจุดสูงสุดที่ 1,643.76 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,617.51 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันพุธ เพิ่มขึ้น 807 หลักทรัพย์ ลดลง 428 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 392 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1-2 bps.** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันพุธ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 81,250 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรกคือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 24,592 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี้ซื้อสุทธิ 4,165 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,731 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.16% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01% Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1-2 bps. ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันพุธ NET OUTFLOW 2,731 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,731 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,393 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ตลาดติดตามรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.16/20 อ่อนค่าจากช่วงเช้าตามยูโรกังวลการเมืองในอังกฤษ-จับตาตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐฯ วันพฤหัสบดี** นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ระดับ 33.16/20 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 33.06 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าจากช่วงเช้าตามทิศทางของค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนยังมีความกังวลต่อทิศทางการเมืองในอังกฤษ ภายหลังรัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่ง เพื่อประท้วงแผนของนายกรัฐมนตรีในการรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิดกับ

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

สหภาพยุโรป (EU) อย่างไรก็ดี วันพฤหัสบดีมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม  
คือ การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือน มิ.ย. นักบริหารเงิน คาด

ว่า วันพฤหัสบดีเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.10-33.30 บาท/  
ดอลลาร์ (อินโฟเคสต์)

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. ญี่ปุ่น
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. สหรัฐ
- สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค. สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

## ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 9					As of 11-Jul-18			
Release					10-Jul-18	Chg	%Chg.	
<b>JP</b>	BoP Current Account Balance	May	¥1938.3b	¥1266.0b	¥1845.1b	1,643.60	+20.64	+1.27%
	BoP Current Account Adjusted	May	¥1850.0b	¥1184.8b	¥1885.5b	1,085.36	+15.53	+1.45%
	Trade Balance BoP Basis	May	¥303.8b	¥483.1b	¥573.8b	2,400.60	+33.85	+1.43%
	Bank Lending Incl Trusts YoY	Jun	2.20%	--	2.00%	423.62	+4.18	+1.00%
	Bank Lending Ex-Trusts YoY	Jun	2.10%	--	1.90%	4,220.58		
	Bankruptcies YoY	Jun	-2.26%	--	-4.36%	-801.83		
<b>CH</b>	Foreign Reserves	Jun	\$3112.13b	\$3101.80b	\$3110.62b	-1,393.12		
						4,220.58		
						43,139.35		

  

Tuesday 10					As of 11-Jul-18			
Release					10-Jul-18	Chg	%Chg.	
<b>US</b>	Consumer Credit	May	\$24.559b	\$12.000b	\$9.262b	24,919.66	+143.07	+0.58%
<b>EU</b>	ZEW Survey Expectations	Jul	-18.70	--	-12.60	2,793.84	+9.67	+0.35%
<b>JP</b>	Machine Tool Orders YoY	Jun P	11.40%	--	14.90%	7,759.20	+3.00	+0.04%
<b>CH</b>	PPI YoY	Jun	4.70%	4.50%	4.10%	3,466.00	+9.00	+0.26%
	CPI YoY	Jun	1.90%	1.90%	1.80%	7,692.04	+4.05	+0.05%
	Aggregate Financing CNY	Jun	--	1425.0b	760.8b	12,609.85	+65.96	+0.53%
	New Yuan Loans CNY	Jun	--	1520.0b	1150.0b	22,196.89	+144.71	+0.66%
	Money Supply M2 YoY	Jun	--	8.40%	8.30%	2,827.63	+12.52	+0.44%

  

Wednesday 11					As of 11-Jul-18			
Release					10-Jul-18	Chg	%Chg.	
<b>US</b>	PPI Final Demand MoM	Jun	--	0.2%	0.5%	36,239.62	+304.90	+0.85%
	PPI Ex Food and Energy MoM	Jun	--	0.2%	0.3%	5,881.76	+74.38	+1.28%
	PPI Final Demand YoY	Jun	--	3.10%	3.10%	7,246.44	+13.15	+0.18%
	PPI Ex Food and Energy YoY	Jun	--	2.60%	2.40%	911.12	-4.00	-0.44%
<b>JP</b>	PPI YoY	Jun	--	2.80%	2.70%			
	PPI MoM	Jun	--	0.20%	0.60%			
	Tertiary Industry Index MoM	May	--	-0.30%	1.00%			

  

Thursday 12					As of 11-Jul-18			
Release					10-Jul-18	Chg	%Chg.	
<b>US</b>	Initial Jobless Claims	7-Jul	--	225k	231k	74.14	+0.17	+0.23%
	Continuing Claims	30-Jun	--	--	1739k	75.73	+0.65	+0.87%
	CPI MoM	Jun	--	0.20%	0.20%	78.85	+0.66	+0.84%
	CPI Ex Food and Energy MoM	Jun	--	0.20%	0.20%	74.11	+0.26	+0.35%
	CPI YoY	Jun	--	2.90%	2.80%	1,256.00	-2.10	-0.17%
	CPI Ex Food and Energy YoY	Jun	--	0.023	0.022	1,555.00	-54.00	-3.36%
	CPI Index NSA	Jun	--	252.05	251.59			
	CPI Core Index SA	Jun	--	257.36	256.89			
<b>EU</b>	Industrial Production SA MoM	May	--	1.20%	-0.90%			
	Industrial Production WDA YoY	May	--	2.30%	1.70%			

  

Friday 13					As of 11-Jul-18			
Release					10-Jul-18	9-Jul-18	%Chg.	
<b>JP</b>	Industrial Production MoM	May F	--	--	-0.2%	33.17	33.06	+0.33%
	Industrial Production YoY	May F	--	--	4.2%	1.1738	1.1749	-0.09%
	Capacity Utilization MoM	May	--	--	1.80%	110.97	110.81	+0.14%
<b>CH</b>	Trade Balance	Jun	--	\$27.72b	\$24.92b	1.3275	1.3250	+0.19%
	Exports YoY	Jun	--	10.00%	12.60%	6.6303	6.6151	+0.23%
	Imports YoY	Jun	--	21.50%	26.00%	1,113.10	1,112.62	+0.04%

  

Thai Stock Market				As of 11-Jul-18			
Release				10-Jul-18	9-Jul-18	%Chg.	
	SET			1,643.60		+20.64	+1.27%
	SET50			1,085.36		+15.53	+1.45%
	SET100			2,400.60		+33.85	+1.43%
	MAI			423.62		+4.18	+1.00%
	Institution Net Position			4,220.58			
	Proprietary Net Position			-801.83			
	Foreign Net Position			-1,393.12			
	Individual Net Position			4,220.58			
	Total Trading Value			43,139.35			

  

Major Indices				As of 11-Jul-18			
Release				10-Jul-18	9-Jul-18	%Chg.	
	Dow Jones			24,919.66		+143.07	+0.58%
	S&P 500			2,793.84		+9.67	+0.35%
	Nasdaq			7,759.20		+3.00	+0.04%
	STOXX Europe 50			3,466.00		+9.00	+0.26%
	FTSE 100			7,692.04		+4.05	+0.05%
	DAX			12,609.85		+65.96	+0.53%
	Nikkei 225			22,196.89		+144.71	+0.66%
	Shanghai Composite			2,827.63		+12.52	+0.44%
	Hang Seng			28,682.25		-6.25	-0.02%
	KOSPI			2,294.16		+8.36	+0.37%
	BES Sensex			36,239.62		+304.90	+0.85%
	Jakarta Composite			5,881.76		+74.38	+1.28%
	Philippines Composite			7,246.44		+13.15	+0.18%
	Ho Chi Minh			911.12		-4.00	-0.44%

  

Crude Commodities				As of 11-Jul-18			
Release				10-Jul-18	9-Jul-18	%Chg.	
	WTI (\$/b)			74.14		+0.17	+0.23%
	Dubai (\$/b)			75.73		+0.65	+0.87%
	Brent (\$/b)			78.85		+0.66	+0.84%
	NYMEX (\$/b)			74.11		+0.26	+0.35%
	COMEX Gold			1,256.00		-2.10	-0.17%
	Batic Dry Index			1,555.00		-54.00	-3.36%

  

Exchange Rate				As of 11-Jul-18			
Release				10-Jul-18	9-Jul-18	%Chg.	
	USD/THB			33.17	33.06	+0.33%	
	EUR/USD			1.1738	1.1749	-0.09%	
	USD/JPY			110.97	110.81	+0.14%	
	GBP/USD			1.3275	1.3250	+0.19%	
	USD/CHY			6.6303	6.6151	+0.23%	
	USD/KRW			1,113.10	1,112.62	+0.04%	
	Dollar Index			94.154	94.076	+0.08%	

  

Thai Bond Market							
Release							
	Total Return Index			272.35	272.52	-0.06%	
	Outright/ Cash Trading			81,249.85	42,837.17	+89.67%	
	<b>Bond Yield</b>						
	10-Jul-18	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
	Change (bps)	1.2222	1.3401	1.4965	1.5582	1.7245	1.8547
		+0.99	+0.83	+0.39	+0.28	+2.06	+1.34
		5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
		2.1621	2.4281	2.8031	3.1717	3.3130	3.6154
		+0.81	+0.84	+0.63	+1.94	+1.44	+0.28

  

US Bond Market							
Release							
	<b>Bond Yield</b>						
	10-Jul-18	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
	Change (bps)	1.99	2.59	2.69	2.77	2.87	2.97
		+1.00	+2.00	+3.00	+2.00	+1.00	+1.00

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มีให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้